

MR.DIY “ร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย” อุดหนุนข้าวสารมากกว่า 20 ตัน



กรุงเทพฯ, 16 กันยายน 2564 – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เคียงข้างเกษตรกรไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ให้มีรายได้ ด้วยการอุดหนุนข้าวสารกว่า 20 ตัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย โดยข้าวสารทั้งหมดจะนำมามอบให้กับลูกค้าในงานฉลองเปิดสาขาใหม่อย่างเป็นทางการของร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เพียงลูกค้าซื้อสินค้าภายในร้านครบ 300 บาท ต่อใบเสร็จ รับฟรี ข้าวสาร 2 กิโลกรัม พิเศษ! เมื่อซื้อสินค้าครบ 400 บาท ต่อใบเสร็จ แลกรับฟรี ข้าวสาร 2 กิโลกรัม พร้อม รมสีรุ้งขนาด 47 นิ้ว และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยอุดหนุนข้าวสาร อีกทั้งให้คุณลูกค้าได้บริโภคข้าวปลอดสารพิษจากพี่น้องเกษตรกร ทำนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ในการร่วมต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ต่อไป

นางสาวรินติยา เสาวณีย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด เผยว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราพร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทยเสมอ โดยในก่อนหน้านี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้อุดหนุนมะม่วงกว่า 20 ตัน สร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และนำมามอบให้กับลูกค้าช่วงงานฉลองเปิดสาขาใหม่ของเราทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ เรายังคงเดินทางสนับสนุนชาวนาไทย และข้าวยังเป็นผลผลิตที่คนไทยนิยมบริโภค โดยเราอยากให้คุณลูกค้าทุกท่านได้บริโภคข้าวปลอดสารพิษ และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทย ให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน รวมถึงร่วมใจในครั้งนี้ เราจะผ่านไปได้ด้วยดี อย่างแน่นอน”

หมายเหตุ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ของ MR.DIY สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ - Facebook: @mrdiyTH, Instagram

&Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และYouTube: MR DIY Thailand

เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.

มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. เป็นบริษัท ที่บริหารจัดการสาขาโดยตรง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีสาขากว่า 350 สาขาทั่วประเทศ ไทย เราเป็นร้านค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างความแตกต่างเพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ในทุก ๆ สาขาของเราทั่วประเทศ

มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ทุกสาขา ได้รับการบริหารจัดการโดยตรงโดยบริษัทมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. และทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ที่มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ประดับยนต์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอาง

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ โดยการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญของบริษัท ของเราที่ว่า “รับประกันราคาถูกเสมอ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นนท์ ปุราธาน (ฝ่ายการตลาด)

บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 02-136-7401 ต่อ 303